
๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 2/๒๕๖4 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

 

รายงานการประชมุสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

ครั้งที่ 2/๒๕๖4 

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 13.3๐ น. 

ณ หองประชุมบานนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 
----------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. อาจารย ดร.สมศักด์ิ บุญแจง กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

4. อาจารยกิตตินันท หอมฟุง กรรมการ 

5. อาจารยวชิรนนท แกวตาป กรรมการ 

6. อาจารย ดร.สุดารัตน แสงแกว กรรมการ 

7. อาจารย ดร.กันยารัตน รินศรี  กรรมการ 

8. วาที่รอยตรีอานนท มะโนเมือง กรรมการ 

9. นางสาวฉัตราภรณ กาวี กรรมการ   

10. นายภาสกร แหงศักด์ิศรี กรรมการ 

11. นายอานนท ผัดแปง กรรมการ 

12. นายธีรพงศ เตชาติ กรรมการ 

13. นายทวีวัฒน หนักแนน กรรมการ 

14. นายธนะโชค สันตสวัสด์ิ กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

16. นายอุดมศักด์ิ ปญญาอินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17. นางชลธิชา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 

18. นางสาวภัคจิรา กาบใจ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

1. อาจารยพัฒนินทร ศุขโรจน  กรรมการ  ติดภารกิจ 

2. ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน นทีประสิทธิพร  กรรมการ ติดภารกิจ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารยและขาราชการรับรองรายงานประชุมฉบับนี้แลว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2564 วันท่ี 10 มนีาคม 2564 



๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 2/๒๕๖4 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวกัลยกร สุสิงโสด ตัวแทนจากพนักงานราชการ 

2. อาจารยตุลยนุสรญ สุภาษา ประธานคณะอนุกรรมการ 

    ศึกษาอัตราคาจางข้ันต่ําข้ันสูง 

    ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 

1.1 การปรับโครงสรางองคกรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับโครงสรางองคกรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

โดยที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอใหยุบภาควิชาทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงวิทยาลัย

แมฮองสอนไดยุบภาควิชาไปแลวเมื่อสองเดือนกอน ในที่ประชุมไดมีการรวมกันอภิปรายและทางฝาย

ผูแทนคณาจารยมีเสียงคัดคานไมเห็นดวยกับการยุบภาควิชาทั้งหมดเนื่องจากเห็นวาการบริหารงาน

ข้ึนอยูกับบริบทของแตละคณะ ซ่ึงบางคณะมีหลายหลักสูตรการกระจายการบริหารงานในรูปแบบการ

บริหารหลักสูตรทั้งหมด ทําใหการรวมศาสตรในรูปแบบภาควิชานั้นหายไป ที่ประชุมจึงใหมีการบริหาร

ไดทั้ง 2 รูปแบบ ไดแกการบริหารในรูปแบบภาควิชา และการบริหารในรูปแบบหลักสูตร โดยแลวแต

บริบทของแตละคณะ นอกจากนี้มีการเสนอขอปรับจํานวนรองคณบดีและรองผูอํานวยการใหมดวย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 1.1 
 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

 

1.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ  

และการจัดระบบบริหารงานในคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ และการจัดระบบบริหารงานในคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... เพื่อให



๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 2/๒๕๖4 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

 

เปนไปตามการปรับโครงสรางองคกรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยใหมตามที่ไดกลาวถึงในวาระที่ 1.1 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 1.2 
 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

 

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ

การรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 1.3 
 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

 

1.4 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเชียงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูมีคุณสมบัติครบถวน ตั้งแตป 2561 – 2564 จํานวน 708 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 1.4 
 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 

2.2 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันท่ี 27 มกราคม 2564 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจงรายงาน

การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ 9/๒๕๖๓ วันที่ 14 



๔ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 2/๒๕๖4 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

 

ตุลาคม 2๕๖๓ และครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564  เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม  
 

มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้ง โดยไมมีขอแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 

- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจงเพื่อพิจารณา 
 

๔.1 แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการปรับเงินอุดหนุนงบบุคลากร ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม

นําเสนอที่ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินการปรับเงินอุดหนุน       

งบบุคลากร ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อันเนื่องมาจากกรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายและการละเมิดอันเกิด

จากการออกกฎ และการดําเนินการของมหาวิทยาลัยนับแตคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจนถึง 

ณ ปจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 4.1 
 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) คําพิพากษาของศาลผูกพันเฉพาะกับผูฟองคดี แตทั้งน้ีในคําวินิจฉัยไดกลาวถึงการ

ออกระเบียบมหาวิทยาลัยที่ไมชอบดวยกฎหมายดังนั้นจึงมีผลผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด        

หากผูมีสวนไดสวนเสียมีความประสงคจะรักษาสิทธิ์ตองยื่นเรื่องภายใน 90 วัน นับจากที่ไดรับทราบ       

คําพิพากษาน้ี 

2) การขับเคล่ือนเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการที่จะไมเปนการประวิงเวลา เพื่อให

ผูมีสวนไดสวนเสียที่รับทราบผลการพิพากษาของศาลลําดับแรก ๆ สูญเสียสิทธิ์ และเพื่อลดปญหาการ

ฟองรองที่จะมีผลกระทบอยางตอเนื่องหากมหาวิทยาลัยยังไมมีการดําเนินการใด ๆ วิธีที่ผลักดันอยาง

นุมนวลที่สุดในขณะนี้ เห็นควรใหดําเนินเรื่องขออุทธรณรองทุกข เพื่อใหเกิดการดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่จํากัด และเพื่อเปนการยืดระยะเวลาสิทธิ์ของผูมีสวนไดสวนเสียที่กําลังจะหมดลงได 

3) มีขอสังเกตจากการที่มหาวิทยาลัยใหขอมูลวาไมไดนําเงินอุดหนุนไปแตกอัตราจางเพิ่ม 

แตการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณใชจํานวนที่ 857 อัตรา โดยคิดคํานวณขอ

งบประมาณเพิ่ม 4 เปอรเซ็นตทุกป ซ่ึงเมื่อเทียบกับจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยในปจจุบันจะมีจํานวน



๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 2/๒๕๖4 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกินจาก 857 อัตรา อยูที่ 60 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย ในปจจุบัน 

จํานวนมากที่ไดรับคาจางชนเพดานข้ันสูงแลว ซ่ึงอยากทราบถึงขอมูลวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรมา

เพิ่มนั้นไดนําไปใชในสวนใด หากไมมีการแตกอัตราจางเพ่ิมก็นาจะดึงงบประมาณกลับมาใหสามารถ

จายเต็มอัตรา และยุติปญหานี้ได แตหากมีการนํางบประมาณไปจางเพิ่ม 60 อัตราจริง มหาวิทยาลัย

ตองพิจารณาลดคาใชจายที่สามารถชะลอ หรือยุติคาใชจายที่ไมจําเปนเพ่ือนํามาจายใหกับ 60 อัตรา 

แมแตการจายคาตอบแทนขาที่ 2 ของผูที่ไดตําแหนงทางวิชาการ คําวินิจฉัยของศาลไดกลาวถึงวา

มหาวิทยาลัยตองจัดสรรเงินมาทดแทน มิใชนําเงินสวัสดิการมาใชประโยชนเพ่ือการน้ี      อีกทั้งมิใช

ความหมายของคําวาสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลที่บุคลากรทุกรายมีสิทธิไดรับจากหนวยงานของรัฐ

เพื่อประโยชนของตนเอง เพราะในทางปฏิบัติบุคลากรเปนผูตองจายเงินในสวนน้ีเพื่อผูอ่ืนเสียเอง 

4) ตราบใดที่ไมจายเต็มอัตราก็จะมีความเส่ียงในการถูกฟองรองอยูตลอด หรือหากมี

การดําเนินการอยางไรควรรีบเสนอตอประชาคม ยิ่งปลอยไวเนิ่นนานความเสียหายยิ่งพอกพูน 

เนื่องจากอัตราคาจางเริ่มตนก็ไมเต็มอัตรา อัตราข้ันสูงก็เทากับเงินเดือนขาราชการซ่ึงที่จริงแลวควร

เปนอัตราที่สูงกวาขาราชการตามเจตนารมณของมติคณะรัฐมนตรี 

5) ในสวนของ 0.2 ที่มหาวิทยาลัยไดหักไปและไดใหขอมูลไววานําไปใชสวนใดบางนั้น 

ไมไดเปนสวัสดิการถวนหนาที่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนสามารถเขาถึงอยางแทจริง และไมไดรับคืน

เทากับมูลคา 0.2 ที่ถูกหักไป ดังนั้นหากยังไมดําเนินการใหเปนสวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัย        

ทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางแทจริงมหาวิทยาลัยควรคืนสวนที่หักไปนั้นกอน คงเหลือสวัสดิการพ้ืนฐาน

ที่เปนไปตามกฎหมายไวคือประกันสังคม 

6) สภาคณาจารยควรมีการทําประชาพิจารณใหลงคะแนนเสียงดีหรือไม แตทั้งน้ีตามที่

มหาวิทยาลัยแจงวาขอเวลาที่จะดําเนินการเรื่องน้ีหลังจากการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการส้ินสุดลง 

7) ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยยังดําเนินการใด ๆ มิไดเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเปด

โอกาสใหมหาวิทยาลัยดําเนินการหาทางแกไข หากมหาวิทยาลัยไมนําเรื่องเขาสูสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณา ก็มิอาจมีมติตัดสินไดวาจะดําเนินการอยางไร แตหากมีการอุทธรณรองทุกขจะมีการนําเขา

เปนวาระเพื่อพิจารณาทันที และสุดทายแลวผูที่ตัดสินในการดําเนินการเรื่องน้ีก็คือสภามหาวิทยาลัย 

ซ่ึงไมนาจะตัดสินออกมาขัดตอคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

8) หากจะดําเนินการอุทธรณรองทุกข วัตถุประสงคของการดําเนินการอุทธรณรองทุกข

ในเรื่องดังกลาวนั้นเพื่อเปนการพิทกัษผลประโยชนทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยเพื่อยุติการฟองรองที่อาจ

เกิดผลกระทบรุนแรงกับผูถูกฟอง และพิทักษผลประโยชนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปนการ 

ทวงถามสิทธิ์ที่พึงได และเพ่ือใหการดําเนินการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอยางถูกตอง และเปนธรรม

อยางแทจริง 

9) ขอสงวนวาระน้ีเปนการระดมความคิดเห็นโดยไมลงมติที่ประชุม เนื่องจากการยื่น

อุทธรณรองทุกขเปนสิทธิสวนบุคคล 

 



๖ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5.1 รายงานผลการประชุมสัมมนาจัดทําแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ในยุคของความปกติใหม (New Normal) 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานผลการประชุมสัมมนาจัดทําแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในยุคของความปกติใหม (New Normal) ที่สภาคณาจารยและขาราชการไดดําเนิน

โครงการเมื่อวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ริมดอยรีสอรท อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดของรายงานกลาวถึงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคความปกติใหม 

(New Normal) โดย รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏเชียงใหม และมีการถามตอบขอซักถาม รวมถึงสรุปขอเสนอแนะเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการไดรวมกันระดมความคิด ซ่ึงจะนํารายงานฉบับน้ีเสนอตอ

มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 5.1 
 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

6.1 การทบทวนการแตงตัง้กรรมการ และอนุกรรมการของสภาคณาจารยและ

คณาจารยและขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม

กลาวถึงการเปล่ียนแปลงของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ณ ปจจุบัน เนื่องจากมีการลาออก

และไดประสานใหทางมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกคณาจารยประจําทดแทน ดังนั้นในการประชุมในคราว

ตอไปควรมีการทบทวนการแตงตั้งกรรมการและอนุกรรมการในการดําเนินการขับเคล่ือนงานของ         

สภาคณาจารยและขาราชการใหม  
 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

 

 

 



๗ 
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6.2 การประชุมเพื่อระดมความคิดของสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม

กลาวถึงการประชุมในคราวตอไปจะกําหนดใหมีการประชุมเพื่อระดมความคิดในเรื่องตางๆ โดยการ

ระดมความคิดอาจมีการมติ หรือยังไมลงมติก็ได ในกรณีเรื่องที่ยังไมมีการลงมติอาจนํามาทบทวนโดย

นํามาเปนหัวขอในวาระเพ่ือพิจารณาตอไป ทั้งน้ีตองมีการกําหนดหัวขอลวงหนา 1 เดือน เพื่อให

กรรมการทุกทานไดไปศึกษาเตรียมเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อนํามาระดมความคิดตามหัวขอที่ได

กําหนดไวรวมกัน 
 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

 

6.3 กําหนดการประชมุสภาคณาจารยและขาราชการครั้งตอไป 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมรวมกันกําหนดการประชุม โดยเบื้องตนขอกําหนดใหจัดการประชุมในทุก

วันพุธที่ 2 ของเดือน ดังนั้นการประชุมครั้งตอไป คือวันที่ 10 มีนาคม 2564 
 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 

 

ชลธิชา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


